

1.3 การพยาบาลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
จำนวน 2 หน่วยกิต (Child and Adolescent Mental Health Nursing)

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
การส่งเสริมสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิต และการพยาบาลเฉพาะเรื่องเพื่อการส่งเสริมสุขภาพจิตหรือป้องกันปัญหาสุขภาพจิต โดยเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน

1.4 การพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น จำนวน 4 หน่วยกิต (Child and Adolescent Psychiatric Nursing)

ความผิดปกติทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่พบบ่อย การวินิจฉัยและดูแลรักษาทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น การบำบัดด้วยยา การบำบัดทางการพยาบาลและการบำบัดฟื้นฟูอื่น ๆ เพื่อการดูแลเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาจิตเวช การดูแลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลถึงชุมชน การประยุกต์หลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลเด็ก/วัยรุ่นและครอบครัวที่มีความผิดปกติทางจิตเวช

2. รายวิชาภาคปฏิบัติ 5 หน่วยกิต

2.1 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
จำนวน 2 หน่วยกิต (Child and Adolescent Mental Health Nursing Practice)

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ร่วมกับทีมสุขภาพ ครอบครัวและชุมชน โดยใช้กระบวนการพยาบาลที่เกิดจากการบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีทางการพยาบาลที่สอดคล้องของ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเพื่อการดูแลเด็กและวัยรุ่นกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยง โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย กฎหมาย จริยธรรมและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ

2.2 ปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
จำนวน 4 หน่วยกิต (Child and Adolescent Psychiatric Nursing Practice)

ฝึกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่นร่วมกับทีมสุขภาพครอบครัวและชุมชน โดยใช้กระบวนการพยาบาลที่เกิดจากการบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อการบำบัดและฟื้นฟูทางการพยาบาลครอบครัว/ผู้ที่มีปัญหาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย กฎหมาย จริยธรรมและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

งานอบรมหลักสูตรการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

กลุ่มภารกิจการพยาบาล สถาบันราชานุกูล

โทร. 0 2248 8900 ต่อ 70934, 70530

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09 8898 3126

โทรสาร 0 2248 8934

E-mail: ps.raja2019@gmail.com

Download ใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่

www.rajanukul.go.th

สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
ร่วมกับ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

รับสมัครตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

และปิดรับสมัครเมื่อครบจำนวน (รับสมัคร 35 คน)

ดำเนินการอบรม ณ สถาบันราชานุกูล

รุ่นที่ 21 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ – 29 พฤษภาคม 2563

รุ่นที่ 22 วันที่ 3 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2563